

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước; đồng chí Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ

(Tiếp theo trang 1)

để lại là hành trang quý báu để Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nối và phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách trên cương vị Chủ tịch nước. Trong không khí trang nghiêm của hội trường Diên Hồng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hứa trước Quốc hội và nhân dân cả nước sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, tận tâm, tận lực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước được Hiến pháp và pháp

luật quy định; phối hợp công tác chặt chẽ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; gần gũi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong nhận được sự ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của cả hệ thống chính trị, đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài để hoàn thành tốt nhất trọng trách được giao. Sau khi tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách

để cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại đoàn và dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ. Chiều ngày 5/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục điều hành phiên họp. Sau khi tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó" - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ. Phát biểu sau nghi lễ tuyên thệ nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đại diện cho cử tri cả nước đã tin nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đồng chí lãnh đạo tiền bối, các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh đã có nhiều cống hiến, hy sinh, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, với trọng trách mới được giao sẽ nguyện đem hết sức mình vượt qua mọi khó khăn, thách thức; kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của các đồng chí Thủ tướng Chính phủ qua các thời kỳ; nỗ lực cùng với các đồng chí Thường trực Chính phủ, các thành viên Chính phủ đoàn kết, liêm chính, hành động quyết liệt, hiệu quả, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; tất cả vì lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc.

KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)



Đoàn công tác kiểm tra sổ sách quản lý dân quân tự vệ tại Ban CHQS thành phố Thái Bình.

an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng luôn được chú trọng, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. Cũng tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe lãnh đạo Ban CHQS thành phố báo cáo kết quả công tác chuẩn bị hội thi pháp luật về DQTV năm 2021. Qua kiểm tra thực tế tại đơn vị, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Phó Cục trưởng Cục DQTV đề nghị Ban CHQS thành phố Thái Bình tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo rà soát, củng cố, xây dựng DQTV bảo đảm số lượng, quy mô, phù hợp với điều kiện, tình hình từng địa phương, cơ quan, tổ chức. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu kịp thời cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các vấn đề nảy sinh. Triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và toàn dân, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới cho đội ngũ chỉ huy trưởng ban CHQS phường, xã. Ngoài ra, làm tốt chức năng tham mưu và thực hiện hội thi pháp luật về DQTV năm 2021 theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA...

(Tiếp theo trang 1)

tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết hiệu quả, triệt để các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Phát động và tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với diễn biến của tình hình dịch Covid-19. Cùng với đó, hệ thống dân vận các cấp đã xây dựng kế hoạch và chủ động nắm tình

hình nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả hệ thống dân vận các cấp trong tình đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh,

trong quý II/2021 phải tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, vì vậy hệ thống dân vận các cấp phải thường xuyên nắm chắc tình hình, tư tưởng các tầng lớp nhân dân, nhất là những nơi tiềm ẩn phức tạp; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết, bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở. Đặc biệt, nắm tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

nhiệm kỳ 2021 - 2026, tình hình đại biểu, cử tri; vận động nhân dân tin tưởng, tham gia bầu cử đúng luật. Đồng thời, tổ chức tốt việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", triển khai xây dựng các mô hình bảo đảm hiệu quả, thiết thực hơn, thi đua bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các nội dung chương trình giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và ban chỉ đạo công tác tin ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền các cấp.

Thượng tá Ngô Xuân Yên, Phó Trưởng Công an huyện Tiên Hải cho biết: Xác định công tác thu thập dữ liệu cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Công an huyện đã lên kế hoạch triển khai các bước thu thập dữ liệu công dân bảo đảm thời gian, tiến độ; bố trí cán bộ có phẩm chất, năng lực và tiến hành tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện. Căn cước công dân gắn chip điện tử là một loại giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam, có thể đóng vai trò thiết bị nhận diện, xác thực danh tính và chia khóa truy cập thông tin công dân trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Căn cước công dân có giá trị chứng minh về thông tin cá nhân và cho phép người dùng tiếp cận nhiều dịch vụ thông qua thẻ mà trước đây đòi hỏi hàng loạt giấy tờ khác nhau. Ngay sau khi tiếp nhận các trang thiết bị được cấp phát, Công an huyện đã phát động, tổ chức ra quân triển khai thực hiện. Thành lập 3 điểm với 48 cán bộ chuyên môn triển khai thu thập dữ liệu cấp căn cước công dân, trong đó 2 điểm lưu động triển khai tại khu Nam và khu Đông, 1 điểm tại Công an huyện. Mỗi điểm bố trí 2 tổ công tác. Với sự quan tâm, động viên, khích lệ của tập thể lãnh đạo đơn vị, cán bộ các tổ công tác thực hiện nghiêm túc yêu cầu về thời gian quy định với tinh thần "làm hết việc chứ không hết giờ". Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên ngay từ những ngày đầu người dân đã tích cực hưởng ứng và tham gia kê khai hồ sơ. Mặc dù số lượng đến làm việc đông, song với sự chủ động

CÔNG AN HUYỆN TIÊN HẢI ĐẨY MẠNH CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHIP ĐIỆN TỬ

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip điện tử nhanh chóng, hiệu quả, Công an huyện Tiên Hải không kể ngày đêm đến từng địa bàn dân cư để hướng dẫn làm thủ tục với mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.



Công an huyện Tiên Hải làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip điện tử.

từ trước trong việc sắp xếp, tiếp đón nên trật tự tại các điểm thu thập dữ liệu cấp căn cước công dân được bảo đảm. Đến ngày 31/3, Công an huyện Tiên Hải đã tiếp nhận trên 26.000 hồ sơ

căn cước công dân gắn chip điện tử trên địa bàn huyện. Việc triển khai các thủ tục cấp căn cước cho công dân được diễn ra thuận lợi và bảo đảm theo đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

Đại úy Đỗ Thanh Hải, Đội trưởng Đội quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an huyện Tiên Hải cho biết: Hiện tại khối lượng công việc lớn, chúng tôi luôn cố gắng chủ động, tích

cực tham mưu lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch, phương pháp cấp căn cước công dân bảo đảm sáng tạo, khoa học. Để phần đầu hoàn thiện việc cấp căn cước công dân xong trước ngày 1/7/2021, Đội quản lý hành chính và trật tự xã hội đã huy động tối đa lực lượng để tiến hành các thủ tục cấp căn cước cho công dân, không kể ngày thứ bảy và chủ nhật, thậm chí thức khuya để phục vụ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người dân đến làm thủ tục cấp căn cước công dân. Việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội cũng như góp phần đem lại tiện ích cho người dân. Cùng với đó lực lượng Công an huyện cũng đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động tại các địa phương, cùng tinh thần trách nhiệm "Vì nhân dân phục vụ" đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng và ghi nhận, đánh giá cao của nhân dân trên địa bàn.

Ông Trần Văn Biền, xã Đông Hoàng cho biết: Khi được tuyên truyền, vận động, tôi cũng đã hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc làm căn cước công dân gắn chip điện tử. Từ đó, thực hiện nghiêm túc theo quy định đã được Công an huyện thông báo. Bà Lê Thị Thuần, thị trấn Tiên Hải chia sẻ: Khi được tuyên truyền về lợi ích làm căn cước công dân gắn chip điện tử, tôi và thành viên trong gia đình đã sắp xếp thời gian đến Công an huyện làm thẻ ngay. Công an huyện phân khu vực để làm căn cước công dân đã tạo thuận lợi rất lớn cho người dân.

Qua kiểm tra thực tế tại đơn vị, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Phó Cục trưởng Cục DQTV đề nghị Ban CHQS thành phố Thái Bình tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo rà soát, củng cố, xây dựng DQTV bảo đảm số lượng, quy mô, phù hợp với điều kiện, tình hình từng địa phương, cơ quan, tổ chức. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu kịp thời cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các vấn đề nảy sinh. Triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và toàn dân, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới cho đội ngũ chỉ huy trưởng ban CHQS phường, xã. Ngoài ra, làm tốt chức năng tham mưu và thực hiện hội thi pháp luật về DQTV năm 2021 theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

360 trường hợp bị phạt "nguội" sau 1 tháng triển khai

Theo báo cáo của Công an tỉnh, sau 1 tháng triển khai thực hiện việc phạt "nguội", từ ngày 1/3 đến ngày 1/4/2021, thông qua hệ thống camera giám sát thông minh tại 6 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Bình, lực lượng chức năng đã ghi nhận 360 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các trường hợp vi phạm giao thông chủ yếu là không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường... Căn cứ vào hình ảnh ghi lại lỗi của phương tiện, lực lượng chức năng đã gửi tra cứu về thông tin phương tiện, sau đó

gửi thông báo lần 1 cho 360 chủ phương tiện; tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 41 trường hợp, trong đó, có 36 trường hợp đã nộp phạt với tổng số tiền trên 118 triệu đồng, 5 trường hợp đã nhận quyết định nhưng chưa nộp phạt. Đối với các trường hợp vi phạm đã gửi thông báo lần 1 nhưng chưa nộp phạt, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã tiến hành rà soát và có thông báo lần 2 gửi công an xã, phường, thị trấn, cơ quan đăng kiểm và trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an.



Lực lượng cảnh sát giao thông theo dõi, kiểm duyệt trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát thông minh.

Thái Bình tích cực, chủ động phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 5/4, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận gần 132 triệu người nhiễm và gần 2,87 triệu người tử vong do Covid-19. Tính đến 18 giờ ngày 5/4, Việt Nam ghi nhận thêm 6 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là các trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay tại Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam hiện có 2.637 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Trong ngày, cả nước có thêm 33 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên 2.461 bệnh nhân, còn 141 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là gần 27.500 người. Tính đến 16 giờ 45 phút ngày 5/4, số trường hợp F1, F2 còn thời gian theo dõi sức khỏe trên địa bàn tỉnh là 69 người. Tại các cơ sở y tế, khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiên Hải) và khu cách ly tập trung của thành phố đang cách ly, theo dõi sức khỏe 50 trường hợp, trong đó 31 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, còn 19 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm. Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới, do đó người dân cần chủ động phòng, chống dịch, thực hiện tốt khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
---	--